

## ห้อยพระอย่างไรให้ถูกโฉลก...กับวันเกิดและปีเกิด

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ค. 2552

### ห้อยพระอย่างไรให้ถูก "โฉลก"กับวัน และปีเกิด

#### คนเกิด ปีชวด

**วันอาทิตย์** เหมาะที่จะแขวนพระที่มีเมตตาเป็นหลัก ได้แก่ พระปิดตา พระสิวลี พระสังกัจจายน์ ส่วนพระเครื่องเพื่อป้องกันตัวและเสริมการงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีรูปงามมีเสน่ห์ พระที่เหมาะสมควรเป็นพระที่มีอำนาจในตัว ควรแขวนพระ ที่เป็นโลหะหรือผ่านธาตุไฟ เช่น พระกรงเนื้อชิน พระเครื่องเนื้อโลหะ หรือเหรียญ ไม่ควรจะเป็นพระที่เป็นเนื้อผง ถ้าเป็นเนื้อผง ควรจะเลือกที่ผสมด้วย ธาตุเหล็ก หรือ ผงตะไบเหล็ก หรือโลหะเทานั้น หรือเป็น พระผงฝังตะกรุด

**วันจันทร์** รูปสมบัติเป็นโศกทรัพย์ติดตัวมา จึงไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากิน ควรจะทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะ ถูกโฉลก ควรแขวนพระที่คล้ายกับโฉลกงาน เช่น พระทรงเครื่อง พระที่มีลวดลายประกอบอย่างงดงาม หรือ พระพรหม พระพิฆเนศ

**วันอังคาร** ชีวิตมีแต่ความลำบาก ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะได้เงิน ต้องระวังปากตัวเองให้มากที่สุด ควรแขวน พระไสยาสน์ หรือ พระปางสมาธิ เป็นเนื้อที่ผ่านไฟหรือไม้ก็ไม่เป็นไร เพราะพระทั้งสองปางหมายถึงความสงบระงับ เมื่อเกิดความพลุกพล่านทุกครั้งให้เอามือกุมพระ จะเยือกเย็นลง

**วันพุธ** ชีวิตมีแต่ความเจ็บไข้จุกจิก แม้มันอันตรายถึงชีวิตก็บั่นทอนร่างกายไปมาก เหมาะที่จะแขวนพระที่ทำจากต้นไม้ใบยา เช่น พระवान พระขมิ้นเสก พระไพลเสก หรือพระที่มีส่วนผสมของตัวยาดต่าง ๆ พระเนื้อผงผสมวาน ก็ใช้ได้ บางคนแขวน หมอชีวกโกมารภัจจ์ ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

**วันพฤหัสบดี** เป็นผู้อุดมด้วย โศกทรัพย์ มีบุญเก่าอยู่มาก ทำให้ชีวิตไม่ล้มลุกคลุกคลานมากนัก ไม่ค่อยรอบคอบในการตัดสินใจ ปรุ่มาทเป็นนิจ ทำให้พลาดเงินหรือ เสียประโยชน์อันควรได้ไปอย่างน่าเสียดาย ควรแขวนพระที่จะมารับหน้า พระอังคาร ที่เป็นใจคือ พระปางป่าเลไลยก์ พระราหูเนื้อผง หรือ เนื้อโลหะ เพราะ พระราหู กับพระอังคารเป็นมหามิตรกัน จะรับหน้า ทำให้พระอังคารไม่อาจมาเบียดเบียนดวงชะตาได้

**วันศุกร์** มีดีทางด้านผู้รับใช้ใกล้ชิดจะเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่อยู่ด้วยไม่ได้นาน เพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจแต่พูดไปโดยไม่คิด ทำให้บริวารต้องจากไป ควรชวน พระพิมพ์ ที่มี พระอัครสาวก อยู่ชายและขวา เพราะ พระพุทธองค์ และ พระสาวก นั้นหมายถึงการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน จะแก่เฒ่าก็ใช้ได้

**วันเสาร์** เป็นผู้มีอำนาจในตัว มีดีที่คนเกรงขาม แต่มีข้อเสียชอบออกหน้าแทนลูกน้องหรือคนอื่น จึงมักต้องเดือดร้อนแทนคนอื่นในแทบทุกเรื่อง ให้ชวน พระปางห้ามสมุทร ยกพระหัตถ์ (มือ) สองข้าง ซึ่งจะแก่เฒ่าและทำให้ยับยั้งชั่งใจได้

## คนเกิด ปีฉลู

**วันอาทิตย์** วิชาไม่ค่อยจะดีนัก ให้เก็บหอมรอมริบทุกครั้งที่มีโชค โฉลกของท่านคือการเก็บงำ ควรชวนพระเสริมวิชา เช่น พระผางาวาสนา พระปิดตามหาลาภ (ไม่ปิดทวาร) พระสิวลี พระปางลีลา พระสังกัจจายน์

**วันจันทร์** มีดาวบริวารดีมาก จะได้ทรัพย์เพราะบริวารเป็นหลัก เพราะบริวารของท่านดีอยู่แล้ว ควรชวนพระที่มีพระหลาย องค์รวมอยู่ในองค์เดียวกัน เช่น พระเจ้าทองคำ หรือพระ ที่มีจำนวน สององค์ขึ้นไป ถ้าหาไม่ได้ให้ชวน

พระที่เป็นพิมพ์มีพระอัครสาวกอยู่ด้วย เพื่อเสริมบารมีในด้านบริวาร ควรเป็นเนื้อผสมสวนผสมหลายอย่างจะดีที่สุด

**วันอังคาร** มีวาสนาน้อย ควรเจียมตน ไม่ทำการใหญ่เกินกำลัง อย่าจับงานใหญ่ทีเดียวจะแพ้กัย ควรชวนพระมหาอุด ปิดทวาร หรือ เตาร้อน เพื่อเป็นเคล็ดสำรวมระวังเรื่องการลงทุน พระปิดทวาร จะทำให้นึกถึงการไม่ทำอะไรเกินตัว เตาคือให้ลดห่วยยามมีภัยมา คืออย่าลงทุนมากนักเอง

**วันพุธ** หัวเดียวกระเทียมลีบ มีเพื่อนมีญาติเหมือนไม่มี ฟังใครไม่ได้ นอกจากฟังตัวเอง ควรชวนพระที่มีคำวาเดียวอยู่ด้วย เช่น เดียวดำ เดียวแดง พลายเดี่ยว หรือ พลายคู่ตัดเดี่ยว เสริมโฉลกที่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองเดี่ยวๆ

**วันพฤหัสบดี** มีวาสนาตกที่หนึ่งมีทรัพย์มาก ไม่ต้องชวนชวาก็จะได้มาแบบไม่ยาก มีข้อเสียเป็นคนมือเติบ มักมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย หรือขาดดุล แก่เฒ่า ด้วยการชวนพระที่มีชื่อว่า "คง" เช่น หลวงพ่อกคง พระอาจารย์มั่น จะทำให้รู้จักเก็บทรัพย์ให้มั่นคงและคงที่

**วันศุกร์** เป็นคนตกที่หนึ่งอัปโชคคลาภ เงินที่จะได้มาอย่างง่าย ๆ เช่น เล่นหวย อย่านไปหวัง ควรชวนพระที่มีคำว่าเศรษฐี เงินแสน เงินล้าน พระทุ่งเศรษฐี พระที่ลงท้าวว่า รุนมหาเศรษฐี หรือ ขวัญถุงเงินล้าน เงินแสน จะเสริมพลังแห่งโชคคลาภ

## คนเกิด ปีชาล

**วันอาทิตย์** หากินอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำ แม้จะมีตำแหน่งสูง แต่งานในความรับผิดชอบหนักหนา หรือไม่ก็ไปใหญ่โตในถิ่นกันดาร ควรแขวนพระที่มีความเคลื่อนไหว เช่น พระลีลา พระเปิดโลก พระสิวลี

**วันจันทร์** ดวงซีพจรลงเท้า ถูกโผล่กับงานที่ต้องเดินทางขึ้นล่อง ควรแขวนพระที่สงบและอยู่นิ่ง พระปางสมาธิ ไม่ควรแขวนพระเคลื่อนไหว เพราะจะทำให้โผล่กรอนขึ้นไปอีก

**วันอังคาร** เป็นนักบู๊ มักมีเรื่องราวชกต่อยเสมอ ส่วนใหญ่เป็นนักเลง นักพนัน หรือนักมวยเดินทางขึ้นชน มีนิสัยก้าวร้าว มีโทษจริตเป็นที่ตั้ง ควรแขวน พระเมตตา เช่น พระเปิดตา พระสังกัจจายน์ พระสิวลี ที่ทำด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ผ่านความรอน ทำให้เย็นขึ้นได้

**วันพุธ** มีจิตใจเยือกเย็น สุขุม ไม่บู่มบ่าม ใจเหมือนแม่น้ำ ใฝ่การบุญ เป็นที่รักของคนทั่วไป ควรแขวน พระปิดตามหาอุด หรือพระที่มีลักษณะอยู่กับที่เช่น พระยืนปางถวายเนตร

**วันพฤหัสบดี** แต่น้อยลำบาก เมื่ออายุมากขึ้นจะมีวาสนามากตามไป ควรอดทนรอให้ข้อมจึงหลุดจากขั้ว ควรแขวนพระที่ผ่านการหลอหลอมจากธาตุไฟเพื่อเสริมพลังชีวิต จะเป็น พระกริ่ง หรือ รูปหล่อ ที่ผ่านไฟแรงเท่าใดก็ยิ่งดี

**วันศุกร์** ฟิ่งใครไม่ได้ ต้องฟิ่งตัวเอง เป็นเสือจับเนื้อกินเองจนแก่ ควรแขวนพระที่มีรูปเสือมาเกี่ยวข้ง หรือแขวนเสือก็ได้ จะเป็น เสืองาแกะ หรือ เขี้ยวเสือ ก็ได้ หรือเสือที่เป็นโลหะก็ได้

**วันเสาร์** เป็นผู้มีโศกทุกข์ ทำมาหากินแล้วตั้งหลักฐานได้ง่าย มีข้อเสียคือ เชื้อคนงาย มักถูกหลอกหรือจ้องเอาทรัพย์อยู่บ่อย ๆ ควรแก้เรื่องความใจายเชื้อคนงายไว้ ควรแขวนพระที่ตรงข้ามกับพระทั่วไป เพื่อแก้โผล่จาดานการถูกคดโกง จึงควรแขวนพระที่เป็นพิมพ์แบบสะดุ้งกลับจะเหมาะที่สุด

## คนเกิด ปีเถาะ

**วันอาทิตย์** เป็นคนอาภัพวาสนา ทำมาหากินไม่พอเลี้ยงตัวเอง ต้องอาศัยบารมีคุ้มครองเป็นหลัก หากอยู่ตัวคนเดียวจะลำบากมาก ควรแขวนพระเสริมวาสนา เช่น พระมถยาวาสนา พระที่มีนามเกี่ยวกับโชคลาภ

**วันจันทร์** คนเกิดวันนี้ แต่น้อยจะลำบาก เมื่อเลยวัยกลาง คนไปจะดีขึ้นและตั้งตัวได้ ควรแขวนพระปางลีลา เพื่อความก้าวหน้า >>

**วันอังคาร** เป็นคนที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ ซีพจรลงเท้า ต้องเดินทางถึงจะได้เงิน เหมาะแก่การเป็นพนักงานขายของขึ้นๆ ลง ๆ หรือค้าขาย ระหว่างประเทศ ควรแขวนพระเกี่ยวกับการค้าขาย เช่น พระสังกัจจายน์ พระสิวลี

**วันพุธ** เป็นที่ไม่พอใจกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ มักจะให้ร้ายเสมอ เป็นโผล่ของวันเกิด จึงไม่ควรรับราชการเพราะจะไม่ก้าวหน้า เหมาะที่จะทำมาหากินในความถนัดของตน ไม่ขึ้นกับใคร ควรแขวน

พระมหาคูด ที่ทำจากโลหะที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้เกิด ตะบะ และตะขะป้องกันตัวเองได้

**วันพฤหัสบดี** เป็นคนใจร้อนใจน้อย ใครตักเตือนก็ไม่พอใจ ดื้อรั้น ควรอ่อนน้อมรับฟังผู้อื่นแล้วเอามาคิด ให้แขวนพระที่มีหนุมานอยู่ด้วย เพราะดวงอาสาเจ้านายเหมาะ หรือไม้ก็แขวนพระที่มีลักษณะการกวัก เช่น พระพุทธรูปกวัก

**วันศุกร์** มีวาสนาดี เป็นนักบวชก็ก้าวหน้า เหมาะกับการควบคุมคนหมู่มาก มีลักษณะเป็นผู้นำ ควรแขวนพระที่ในหนึ่งพิมพ์มีจำนวนมากว่าหนึ่งขึ้นไป เช่น พระเจ้าทองคำ พระเจ้าสิบทิศ พระตรีกาย

**วันเสาร์** โฉลกเป็นคนที่คนทำร้ายไม่ได้ มีผู้คอยอภัยรับและคุ้มครองป้องกันอยู่เสมอ ทำให้ไม่ต้องลำบาก แต่เป็นคนที่อาภัพคู่ครอง แม้มีสम्บัติมากแต่ก็มักจะมีผิดหวังเรื่องคู่ครองเสมอ ควรแขวนพระที่มีนามทางความอ่อนนุ่ม เช่น พระนางพญา

**วันเสาร์** เป็นคนตกที่นั่งนักโทษ ทั้งชีวิตมีแต่คนเบียดเบียนใส่โซล် ทำให้เดือดร้อน มีโรคประจำตัวบั่นทอนชีวิตอยู่มาก ควรแขวนพระที่มี ยันต์เกราะเพชร หรือพระที่เป็นรูปโล่ จึงจะถูกโฉลกกับตัวเอง

## คนเกิด ปีมะโรง

**วันอาทิตย์** มีบริวารอยู่มาก มักได้เป็นผู้บังคับบัญชาคน มีทรัพย์ดีมาก เก็บไม่อยู่ แต่เงินไม่ขาดมือ เหมาะที่จะแขวน พระชัยวัฒน์ เพราะเป็นผู้นำคนหรือเป็นที่พึ่งของคนหมู่มาก

**วันจันทร์** มีใจอาฆาตพยาบาทรุนแรง มักมีเรื่องชกต่อยเสมอ ยิ่งเสพสุรายิ่งอาละวาด ควรแขวนพระที่มีขอมหรือรูปสุรา จะได้คอยเตือนใจ เช่น พระหลวงพ่อบาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อดวง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ จ.นครพนม

**วันอังคาร** ทำมาหากินผิดเคื่อง แต่รอดตัว วาสนาปานกลาง อารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ห้ามแขวนพระที่ผ่านธาตุไฟ หรือความร้อนเด็ดขาด ให้แขวนพระผง หรือพระที่แกะจากอัญมณี หรือหินที่มีความเย็น หากแขวนพระที่ทำจากหยก จะยิ่งดีใหญ่

**วันพุธ** เหมาะเป็นนักร้อง นักแสดง กวี นักเขียน มากกว่าอาชีพอื่น ทำมาหากินคล่อง รับราชการไม่ดี จะมีภัยจากเจ้านาย วาสนาปานกลาง ควรแขวน พระกริ่ง ที่เขย่าแล้วมีเสียงดัง เพราะดวงเหมาะเป็นนักร้องหรือกวี แม่ทำอาชีพอื่น หากมีพระกริ่งเสียงกังวานจะช่วยเสริมโฉลกโชคลาภ

**วันพฤหัสบดี** ต้องดิ้นรนไม่หยุดหย่อน จะได้ห้าต้องลงทุนเกินห้า เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความอดทน ความอดสาหัส ควรแขวนพระที่มีพลังเร้นลับ เช่น พระหุยาน พระนาคปรกหลวงปู่ พระยอดขุนพล หรือพระพิมพ์ที่แสดงถึงปาฏิหาริย์

**วันศุกร์** เป็นคนขี้โรค ทำมาหากินคล่อง แต่มีโรคมาเบียดเบียนเสมอ ทำให้ไม่มีความสุขในชีวิต ควรแขวน พระเนื้อวาน ที่เป็นยา พระที่ทำจากยาผสมวาน พระเนื้อวานต่าง ๆ เพื่อแก้โฉลกที่สุขภาพไม่ดี

**วันเสาร์** ถ้าเป็นนักบวชจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ถ้าเป็นข้าราชการปานกลาง เป็นพ่อค้าปานกลาง ทำงานอิสระดีที่สุด ควรแขวนพระที่เป็น พระเกจิอาจารย์ จะถูกโฉลกมากกว่าเป็น พระพุทธรูป พระเกจิอาจารย์ที่มีเครื่องหมายของอาชีพอิสระ เช่น พระที่ทางคณะแพทยสร้าง หรือคณะผู้พิพากษาสร้าง

### คนเกิด ปีมะเส็ง

**วันอาทิตย์** มักเดือดร้อนจากการหาความของผู้อื่นเสมอ การงานอาชีพ กว่าจะได้มาต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ เก็บเงินเก่ง ควรแขวนพระที่เป็นยันต์เกราะเพชร หรือ เตวเรือน หมั้นบริจาคเงินให้กับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ ตำรวจ ราชทัณฑ์ หรือ ตุลาการ จะช่วยบรรเทาเรื่องคดีความลงได้

**วันจันทร์** เป็นผู้ที่มักคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ ไปถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนคนคอยคุ้มครองรักษา ทำการงานพึงผู้ใหญ่หรือทำอะไรกับผู้สูงอายุดีกว่า อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ดี ให้แขวน พระปางนาคปรก สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองป้องกันภัยช่วยเหลือ หรือพระที่มีสององค์ในพิมพ์เดียวกัน จะถูกโฉลกดีนัก

**วันอังคาร** ดวงซีพจรลงเท้า เกิดที่หนึ่งไปตั้งที่หนึ่ง ถ้าจะให้ก้าวหน้าต้องไปทำงานต่างถิ่น ควรแขวน พระปางลีลา หรือพระที่แสดงความเคลื่อนไหว เพราะดวงต้องเดินทางตลอดเวลา หากไชพระที่หยุดนิ่งจะไม่ถูกโฉลกกัน

**วันพุธ** ทำงานหากินไม่พอรายจ่าย ดวงพลิกผันง่าย คาดหมายอะไรล่วงหน้าไม่ได้ ต้องทำงานตามนัดตลอดเวลา ทวนน้ำเมื่อไรพัง จึงต้องระวัง ให้แขวนพระสังกัจจายน์ หรือพระสิวลี หรือพระที่ด้านหลังมียันต์ ดวงจะถูกโฉลก

**วันพฤหัสบดี** เป็นคนมีดวงทางบวรารดี วางใจได้ เป็นผู้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป นักบริหารที่ยิ่งใหญ่มักเกิดปีมะเส็งวันพฤหัสบดี ควรแขวนพระที่มีอัครสาวกอยู่ด้วย หรือแขวนพระเจ้าทองคำ จึงจะถูกโฉลกกับตัวเอง

**วันศุกร์** มีสติปัญญาดี มีปัญญาเป็นทรัพย์ เป็นคนใฝ่การศึกษาหาความรู้ หากเป็นนักบวชจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความขลัง อุมตะ เลาลือไม่สิ้นสุด ควรแขวนพระที่มีจิวรของพระคุณเจ้า ผู้เป็นเจ้าของพระอยู่ด้วยเพราะโฉลก ของทานกับจิวรพระสงฆ์ที่เป็น พระสุปฏิปันโน นั้น ถูกกัน

**วันเสาร์** เป็นคนทำงานได้ทุกอย่าง แต่อาชีพคู่ครอง มักหย่าร้างหรืออยู่กันไม่ยืดยึด อยู่ยัดก็เป็นคู่ร้างคู่และ ตัวเองขยันแต่คู่ครองบั่นทอน ความสุขเสมอ ให้แขวนพระเป็นคู่หรือ สององค์ในพิมพ์เดียวกัน จะแก้เคล็ดและช่วยให้ถูกโฉลก

### คนเกิดปี มะเมีย

**วันอาทิตย์** เป็นผู้ตั้งหลักฐานได้ง่าย มีความกล้าแกร่ง เป็นที่พึ่งของคนทั่วไป มักเป็นผู้นำ ข้าราชการดีนัก เป็น นักพูด หรือ นักเขียน จะโด่งดังไม่มีใครเกิน ควรแขวนพระที่มีคำวาโต เช่น หลวงพ่อโต หรือพระที่มีลักษณะใหญ่กว่า พระเครื่อง ทั่วไป

วันจันทร์ เหมาะแก่การเป็น พ่อค้าวาณิช เป็น นายหน้า แต่เป็น นักการทูต นักการเมือง นักวิชาการ รัฐบาลไม่ดี แขนงพระ อะไรก็ได้ แต่มีเคล็ดว่าให้หา ปลาตะเพียน ขนาดเล็ก ๆ ที่ ปลุกเสก แล้วคูนึงติดตัวไว้เสมอ จะทำให้ทำมาคาคลอง และติดต่องานดีมาก ช่วยเสริมโฉลกโชคลาภ

วันอังคาร มีวาสนาดี แต่มักถูกเบียดเบียนชื่อเสียงผลประโยชน์อยู่เป็นนิจ การทำอะไรที่ใหญ่ ๆ ควรจะมีหลักฐานกำกับยืนยันให้แน่นแฟ้น จึงจะไม่ถูกเบียดเบียน เป็นคนที่มีของกำนัลมาสู่มิได้ขาด ควรแขวน พระปางมารวิชัย หรือไม้เท้าแขวน พระไพรีพินาศ ก็ดีเหมือนกัน

วันพุธ อาภัพไรคนอุ้มชู หัวเดียวโตแต่ แอดทนแกร่งกล้า ไม่ยอมแพ้ชะตา ชีวิตจะต้องทำงานหนัก ก้าวหน้าช้า แต่ถึงจุดแล้วจะมั่นคงและยืนนาน ไม่ควรท้อแท้กับชีวิต ให้แขวน พระนาคปรก จะเกิดมีการคุ้มครองหรือช่วยเหลือ ห้ามแขวน พระปางปาเลไลยก์ เต็ดขาด แม่จะเกิดวันพุธกลางคืนก็ตาม

วันพฤหัสบดี ชาตินี้ต้องเป็นผู้ทำประโยชน์ให้คนอื่นตลอด แล้วจึงได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์นั้นมา คือ ทำงานกับหุ้นส่วนและคนหมู่มาก จะทำงานอิสระไม่ได้เลย ต้องมีคนคอยเป็นคู่คิดเสมอ ควรแขวน พระปิดตายันต์ยุง เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง กลมเกลียว สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

วันศุกร์ ไร้ชายคาที่อาศัย ต้องพึ่งตัวเอง แม้จะสิ้นใจก็มีอุจระจกขอความเมตตาจากผู้ใด ดวงอาภัพอุปถัมภ์ จึงควรทำอะไรที่ตัวเองถนัดและทำแต่ลำพัง ไม่ต่อหาใครมาช่วย เพราะเมื่อใดทำงานเป็นที่มเป็นหุ้นส่วนกันจะพัง ให้แขวนพระเดี่ยว ๆ องค์เดี่ยวแก่เคล็ด อย่าแขวนพระเป็นพวง ให้แขวนเดี่ยว จะได้ผลดียิ่งยิ่ง เสริมโฉลก

วันเสาร์ ว่างเวง วิเวก ว้าเหว่ นอกจากอุภัพแล้ว ชั่วชีวิตยังปราศจากคนจริงใจอีกด้วย จึงต้องระมัดระวังรอบคอบไตร่ตรองคำพูดคนรอบข้างไว้เสมอ มอ ให้แขวน พระปิดทวารทั้งเก้า ยิ่งอุดมมากเท่าใดยิ่งดี เพราะจะทำให้ โฉลก ดีขึ้นกว่าแขวนพระอย่างอื่น

## คนเกิด ปีมะแม

วันอาทิตย์ เป็นคนมือเติบ เลี้ยงคนถูกใจเท่าไรเท่ากัน ทำให้เป็นนักเลงสุรา นักเลงผู้หญิง เก็บเงินไม่อยู่ ควร แก่เคล็ด เปลี่ยนเงินเป็นทองคำ บาน ที่ดิน ไบहु่นที่มีระยะเวลา ถ้าเก็บเงินสดไว้กับตัวก็ละลายหมด ควรแขวน พระนาคปรก หรือ พระปางชอนหา เพื่อ แก้อโฉลก ให้เบา จากความเสียหายเรื่องการพนันและผู้หญิง ไม่ใช่ใส่แล้วไปเล่นการพนัน หรือไปเที่ยว ห้ามเด็ดขาด

วันจันทร์ ดวงบริวารดีมีผู้คอยช่วยเหลือ แต่มักต้องลำบาก เพราะญาติพี่น้อง จึงควรรู้จักแยกแยะ ว่าควรจะสงเคราะห์ใครอย่างไร ไม่งั้น จะก่อศัตรูไม่สิ้นสุด ควรแขวน พระปิดตา ที่ไม่ปิดทวาร เพื่อส่งผลแก่โฉลกตรงปากที่พูดทำร้ายตัวเองและผู้อื่น ให้เกิดศัตรู

วันอังคาร ทำงานหนัก แต่รายได้ไม่คงที่ แม้จะมีความรู้ ก็ไม่อาจหา งานที่เหมาะสมทำได้ โฉลกเป็นอย่างนั้น จึงควรหาทักษะความรู้เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมมากที่สุด ควรแขวน พระปางประทานพร หรือ ปางอุมาบุตร เพื่อแก้อโฉลกและทำให้การงานดีขึ้น

**วันพุธ** เป็นคนหน้าหนึ่งไหลลื่น พูดจាន้อย แต่มีน้ำหนักเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไป นักบวชมีชื่อเสียง ผู้พิพากษาคณบดีสำคัญ นักการเมืองที่เป็น รัฐบุรุษ มักเกิดวันนี้ ควร แขนงพระ ที่มีเมตตาสูง เช่น พระสมเด็จ พระปิดตา และพระที่มีอานุภาพทางเมตตาที่ไม่ผ่านความรอน เพื่อให้ใจเผลอทางด้านอำนาจเบาบางลง เกิดเมตตามากขึ้น

**วันพฤหัสบดี** เป็นผู้นำคนหนุ่มมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก เป็นเจ้านายที่ลูกน้องเกรงใจ นักบริหารผู้มีฝีมือ นักการธนาคารผู้มีชื่อเสียง นักการเมืองผู้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ควร แขนง พระปางปฐมเทศนา หรือมีรูปธรรมจักรอยู่ในองค์พระด้วย เพื่อให้คำพูดของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้น และทำให้ลดความหนักกลัว หรืออำนาจลงไปได้บาง

**วันศุกร์** เป็นคนอากัปก ทำคุณไม่ขึ้น ช่วยเขาแล้วเราพังเป็นส่วนที่ใหญ่ สมควรที่จะอยู่เฉย ๆ อย่าได้ออกหน้า โดยเฉพาะการเป็น นายประกัน ไม่ถูกกับคนเกิดวันศุกรอวยงยิ่ง ควร แขนง พระปิดตามหาอุด หรือ พระบัวเข็ม จึงจะเหมาะสมกับโฉลกของตน ทำให้เยือกเย็นมากขึ้น

**วันเสาร์** เป็นคนมีโทษ ถูกใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความมาโดยตลอด ไม่เคยอยู่เป็นสุข มีศัตรูมาก ควรสงบเสงี่ยมเจียมปากเจียมคำ อย่าได้ทำเด่นเกินไป ภัยจะมาถึงตัว ควร แขนงพระที่เป็น ยันต์เกราะเพชร หรือที่เป็นรูปโล่ เพื่อให้ใจเผลอเป็นดีขึ้นมาได้

### คนเกิด ปีวอก

**วันอาทิตย์** มีวาสนาดีมาแต่เกิด มีทรัพย์สินบริวารพร้อม รัชการจะก้าวหน้า เป็นนักบวชจะได้เป็นถึง พระราชาคณะ ให้ แขนงพระที่มี พัดยศ ด้วย จะถูกโฉลกมากขึ้น

**วันจันทร์** เหมือนถูกลอยแพในมหาสมุทร ต้องร่อนเร่พเนจรไปต่างถิ่น ถูกโฉลกกับการค้าขายขึ้นล่องตามแม่น้ำลำคลอง หรือค้าขาย เครื่องสูบน้ำ วิดน้ำ ควร แขนง พระห้ามสมุทรยกพระหัตถ์ จะทำให้โฉลกดีขึ้น

**วันอังคาร** เป็นคนมีศัตรูมาก ต้องต่อสู้จึงจะได้มาซึ่งสิ่งที่พอใจ ชนิดที่ได้มาแบบง่าย ๆ ไม่มี ควร แขนง พระปางชอนหัว ที่มีพระพุทธรูปชอนบนพระเศียรของพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง เป็นพระที่ชอนกับสององค์ เช่น พระหลอพิมพ์ชอน ของ วัดหนองไผ่ จ.สุโขทัย

**วันพุธ** มีสติปัญญา มีความรู้ เป็นนักปราชญ์ พระโหราบดี ราชครู และสมณะผู้เชี่ยวชาญด้านพระบาลี มักเกิดวันนี้ ควร แขนง พระสังกัจจายน์ พระสิวลี จะถูกโฉลกที่สุด

**วันพฤหัสบดี** เป็นคนทำงานราชการก้าวหน้า หรือค้าขายส่วนตัวก็จะดี ควร แขนง พระ ปางลีลา หรือ พระขุมเรือนแก้ว จะถูกโฉลกโฉลก

**วันศุกร์** มีเชาวน์ปัญญาไว เร็วรู้อะไรได้ง่าย มีวาสนา มีเสน่ห์ รัชการเกี่ยวกับต่างประเทศ เจริญความเมืองจะก้าวหน้าที่สุด หรือทำการค้าขายส่งนำเขาจากนอกประเทศดีที่สุด ควร แขนงพระที่มี นางกวัก อยู่ด้านหลัง จะดีที่สุดใน

**วันเสาร์** โฉลกมักถูกคติความเป็นจำ จึงไม่ควรคิดทำสิ่งผิดกฎหมาย เป็นดวงที่ต้องระวังแก่กฎหมายมากที่สุด ถ้าเป็นทนายความจะมีลูกความมาก ควรแขวนพระที่มีสัญลักษณ์กฎหมาย คือตราชั่ง หรือโล่ตำรวจ จึงจะถูกโฉลก หรือพระที่สร้างโดยองค์กรของกฎหมาย ตุลาการ หรือตำรวจ

## คนเกิด ปีระกา

**วันอาทิตย์** บริวารดีมาก จะได้ใช้สอยพึ่งพาอาศัยได้ แต่ให้ระวังความใจกว้าง ทำคุณกับผู้อื่นอาจต้องเสียใจบ่อย ๆ ให้แขวน พระมหาอุด หรือพระที่มีรัศมีอยู่รอบองค์พระ หรือมีซุ้ม เพื่อแก้โฉลกให้ดีขึ้น จะทำให้มีลาภอุดม

**วันจันทร์** มีกินล้นเหลือ ไม่มีก็ต้องขอข้าวเขากิน จึงต้องสำรองเงินเก็บไว้ยามมีมาก จะได้ไม่เปลืองพล้ำ จะประมาทไม่ได้เลย ควรแขวน พระสังข์จายัน ยิ่งเป็นแบบจีน หรือ แป๊ะยิ้ม ยิ่งดี หรือไม้เท้าแขวน พระสีวลี เพื่อเสริมโฉลกให้ดีขึ้น

**วันอังคาร** เป็นคนชอบเที่ยวเตร่ มากผัวหลายเมียควรระมัดระวังเรื่องเที่ยวเตร่คบเพื่อนฝูง จะเสียเพราะเพื่อนและคนใกล้ชิดติดคุกดิตตะรางมามากแล้ว ควรแขวน พระมหาอุด หรือ เต่าเรือน เพื่อทำให้โฉลกดีขึ้น

**วันพุธ** รับราชการดีที่สุดในอาชีพอะไรก็ตาม ต้องร่วมหุ้นหรือทำงานผู้บริหารจะดีมาก สติปัญญาดี เอาตัวรอดได้เพราะปัญญาของตัวเอง ให้แขวน พระปางปฐมเทศนา เป็นดีที่สุด หรือพระที่มี เครื่องหมายธรรมจักร อยู่ด้วยในองค์พระ

**วันพฤหัสบดี** เป็นคนมีบุญ มีคนรักใคร่ชอบพอกัน พุดจาเป็นเสน่ห์แก่ตัวเอง รู้หลักนักปราชญ์ ได้ฟังคนใกล้ชิดและบริวารเป็นสวนใหญ่ ให้แขวนพระองค์ใหญ่หรือชื่อใหญ่ เช่น พระหลวงพ่อดำ ปางสมาธิ จะถูกโฉลกยิ่งขึ้น

**วันศุกร์** ทำมาหากินไม่พอกิน ลำบากมาก แต่มีลาภลอยให้ได้แก้ขัดเสมอ อย่าคิดเล่นการพนันเป็นอาชีพเด็ดขาด จะซำรายลงไปอีก จึงควรหมั่นเก็บหอมรอมริบให้มากที่สุด ให้แขวน พระปิดตามหาลาภ หรือ พระฤๅษี จะถูกกับโฉลกทำให้มีลาภลอยมากขึ้น

**วันเสาร์** มีคนอุปถัมภ์ไม่ตกต่ำ เป็นที่เมตตาของคนทั่วไป ทำราชการจะดีมาก หรือค้าขายเสื่อผืนผ้าอาภรณ์เครื่องเสริมสวยจะดีมาก ให้แขวน พระพิมพ์ทรงเครื่อง ที่ตั้งงาม หรือพระที่มีลวดลายแพรวพราว หรือพระแกะพิมพ์จิตรพิสดารเพื่อเสริมโฉลกโชค

## คนเกิด ปีจอ

**วันอาทิตย์** เป็นดวงผ่าฟัน มักต้องแก้ปัญหาในหน้าที่การงานเสมอ ทำงานมีอุปสรรคมาก บางครั้งต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ เป็นนักบริหารประเภทแก้สิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วให้ดีขึ้น จะถูกโฉลกมาก แขวน พระปางมารวิชัย ยังมี พระอัครสาวก ชายชวาววยยิ่งดีใหญ่



วันจันทร์ สถิติปัญญาเป็นทรัพย์สิน ไม่ชอบงานหนัก ชอบงานได้ผลตอบแทนสูง เช่น ซื้อขายหุ้น  
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็งกำไรระยะสั้น ให้แขวนพระที่มีซุ้มครอบแก้ว จะช่วยให้ดีขึ้น

วันอังคาร ทำงานไม่ค่อยก้าวหน้า สถิติปัญญาไม่ดี แต่มีความขยันอดทน เหมือนหมูป่า  
แม้มีแต่เขี้ยวก็สามารถขุดหาหัวเผือกหัวมันรากไมกิน ได้อย่างไม่อดคัด ให้แขวน พระปางลีลา  
เสริมโฉลกต่อสู่อุปสรรคทั้งปวงให้หมดไป

วันพุธ มีบริวารมาก ได้ดีเพราะบริวาร มักเป็นผู้นำ เป็นนักบริหารที่เพียบพร้อมด้วยปัญญาและบริวาร  
ควรแขวน พระเป็นพวง พวงละหลาย ๆ องค์ จะช่วยหนุนโฉลกให้ดีขึ้น

วันพฤหัสบดี เป็นคนเจ้าโทสะ มักชอบสิ่งแยบยลต่าง ๆ เจ้าชู้มีเมียไม่เลือก ตกที่นั่ง นารีอุปถัมภ์  
ควรแขวน พระทรงอิทธิฤทธิ์ เช่น พระตรีกาย พระปางมหาปาฏิหาริย์ หรือพระที่มีความรอนแรงจากธาตุไฟ  
เพื่อเสริมบารมีให้โฉลกดีขึ้น

วันศุกร์ เป็นคนมีลาภอยู่เป็นนิจ ทำอะไรก็ก้าวหน้าได้ง่าย แต่มือเดิบ ทำให้เสียทรัพย์โดยใช่เหตุ  
ให้แขวน พระมหาอุด เสริมโฉลกให้ทุกอย่างดีขึ้น

วันเสาร์ เป็นคนอภัพ คู่ครองเป็นอริ จะอยู่กันยี่ดเฉพาแม่มาย  
เป็นนักเลงการพนันและสุราชนิดหัวราน้ำ จึงควรแก้ไขแต่ตนมือ  
ให้แขวนพระที่มีคำสาปเกี่ยวกับการห้ามดื่มสุราและเล่นการพนันเพื่อปรามตัวเอง เป็นการเสริมโฉลก  
หาไม่แล้วจะเอาตัวไม่รอดจะบอกให้

### คนเกิด ปีกุน (กุน)

วันอาทิตย์ มีวาสนาบารมีสูง ตั้งตัวได้ไว มีบริวารมาก เป็นผู้นำของคนหมู่มาก แต่ทำคุณใครไม่ขึ้น ควร  
แขวนพระ ทางโชคลาภ เช่น พระสังกัจจายน์ พระสีวลี

วันจันทร์ ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ หากินไม่ผืดเคือง แต่ต้องทำงานหนัก ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  
การเปิดอุซ่มารถถูกโฉลกดี ควรแขวนพระที่มีพระพุทธรูปคู่กับพระพิฆเนศ หรือแขวนพระพิฆเนศองค์เดียวก็ได้

วันอังคาร เป็นคนมีผู้อุปถัมภ์คำชู้ รัฐบาลจะได้ดีเพราะเจ้านายเป็นคนชอบ ชันอาสาเจ้านาย  
ทำอะไรทำจริง ให้แขวนพระที่มีพระอัครสาวกชายขวาจะถูกโฉลกดี

วันพุธ ทำงานอะไรก็ต้องพบอุปสรรค ไม่มากก็น้อย พองานตั้งหลักได้แล้วก็ถูกเขี่ยเหมือนรื้อนั่งร้าน  
จึงควรระมัดระวังเรื่องการถูกหักหลังไว้ ให้แขวนพระสะดุ้งกลับ เพื่อเสริมโฉลกของตัวเองให้ดีขึ้น

วันพฤหัสบดี เกิดที่นี้ไปได้ถิ่นอื่น จะต้องเดินทางไกลเพื่อหาเลี้ยงชีพ ยิ่งข้ามจังหวัดยิ่งดี  
ทำมาค้าขายหนาหนาแลกเปลี่ยนที่ดินดี เป็นครูก็ดี แต่ไม่ถูกโฉลกกับงานขายประกันชีวิตให้แขวนพระปางลีลา  
เป็นหลัก

วันศุกร์ มีชีวิตที่ต้องวนเวียนอยู่กับคดีความ แต่ก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้ง จะทำกิจการใด

ควรระวังเรื่องกฎหมายให้มาก ให้แขวนพระไพรีพินาศ เป็นดีที่สุด

วันเสาร์ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย เป็นเขียนพินันมือเดิบ เป็นลูกพี่ที่มีลูกน้องบริวารมาก  
จะเดือดร้อนเพราะลูกน้องผู้ใกล้ชิดเสมอ ให้แขวนพระที่เกี่ยวกับการปกครองหมู่มาก  
ซึ่งควรจะเป็นพระที่ทางกระทรวงมหาดไทยหรือกรมตำรวจ ๑สร้างจะถูกโฉลกดีนัก

ไม่เชื่อ....อย่าลบลู่

ที่มา [www.junjaowka.com/](http://www.junjaowka.com/)